

# FEMA gặp gỡ người dân Arkansas ở quận Baxter

Release Date: Tháng 6 10, 2024

**LITTLE ROCK, Ark.** – FEMA mời rước hàng trăm cho người dân Arkansas hàng sau bão lũ, gió giật mạnh, lũ xoáy và lũ lụt xảy ra từ ngày 24 đến 27 tháng 5. FEMA sẽ có các nhóm Hỗ trợ Người sống sót sau Thiên tai (Disaster Survivor Assistance hay DSA) đến những khu dân cư bị ảnh hưởng do thiên tai ở Quận Baxter, những người là nạn nhân giúp đỡ người dân.

Các nhóm DSA hiện đang ghé thăm những khu dân cư tại các quận Baxter, Benton và Boone. Cũng có các nhóm DSA tại những trung tâm tiếp nhận người ký các quận Benton, Boone và Marion để giúp đỡ người sống sót. Nhân viên của FEMA có thể giúp những người dân Arkansas nộp tiền người ký nhận khoản hỗ trợ của liên bang, xác định các nhu cầu có thể có và giúp tạo kết nối với các cơ quan tình nguyện, liên bang, tiểu bang và địa phương.

Có thể dễ dàng nhận diện các nhóm này thông qua thẻ nhận dạng (ID) có ảnh chính thức của họ. Nếu quý vị gặp những người cung cấp hỗ trợ, trước hết hãy yêu cầu xem ID của họ rồi mới cung cấp cho họ thông tin cá nhân của quý vị. Họ có thể mặc trang phục của FEMA, nhưng trang phục này có thể dễ dàng bị làm giả.

Các nhóm của FEMA có thể giúp người dân Arkansas tại các quận này theo một số cách bao gồm:

- Kiểm tra trạng thái của tiền người ký đã được ghi trên hộ chiếu và thẻ hiện nay của họ để nhận cho tiền người ký.
- Kêu gọi các tổ chức tôn giáo, tổ chức từ thiện, khu vực tư nhân (các doanh nghiệp) và thị trấn cũng nên có khả năng phân phối thông tin liên quan đến thiên tai cho những người dân tại các quận bị ảnh hưởng.
- Xác định các tổ chức cung cấp các dịch vụ và/hoặc người liên quan đến thiên tai cho cũng nên biết về hiện quá trình phục hồi trước mắt và dài hạn.
- Tiếp nhận thông tin tình hình và những ảnh hưởng về địa phương.



FEMA

Page 1 of 2

- Cung cấp các tài liệu có nội dung gì thích cách nộp đơn đăng ký nhàn khoản hỗ trợ thiên tai.
- Cung cấp thông tin hỗ trợ hòa nhập người khuyết tật và dân quyền để đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng.

Những người sống sót có thể nộp đơn cho FEMA theo một số cách bao gồm truy cập trang web [DisasterAssistance.gov](https://DisasterAssistance.gov), tìm xu hướng [Đăng ký FEMA](#) trên các thị trường di động hoặc gọi đến đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362. Đường dây này tiếp nhận các cuộc gọi hàng ngày từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối theo giờ miền Trung. Trợ giúp hỗ trợ hộ gia đình các ngôn ngữ. Nếu quý vị sống ở vùng dịch vụ chuyên tiếp, chúng tôi có thể dịch vụ chuyên tiếp video (VRS), nếu không có phí hoặc dịch vụ khác, vui lòng cung cấp cho FEMA số của dịch vụ đó. Để xem video hướng dẫn để tiếp cận cho người khuyết tật về cách nộp đơn, hãy truy cập: [Ba cách đăng ký nhàn hỗ trợ sau thiên tai của FEMA - YouTube](#).

Để biết thông tin mới nhất, vui lòng truy cập [fema.gov/vi/disaster/4788](https://fema.gov/vi/disaster/4788). Theo dõi Khu vực 6 của FEMA tại đây [X.com/FEMARegion6](https://X.com/FEMARegion6) hoặc tại [facebook.com/FEMARegion6/](https://facebook.com/FEMARegion6/).



**FEMA**